
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2567 
วันที่ 23 ธันวาคม 2567 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม ่
********************************************* 

ผู้มาประชุม 
1. นายคำผาย  ศรีไพร ตำแหน่ง ประธานสภา อบต. 
2. นายหนูเติม   ขันวิชัย ตำแหน่ง  รองประธานสภา อบต. 
3. นายพรพรหม  สุวรรณบล ตำแหน่ง  สมาชิกสภา ม.4 
4. นายสังกา  ลาดบัวขาว ตำแหน่ง  สมาชิกสภา ม.5 
5.     นายสุวิช  ยางตลาด ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม. 6 
6. นางสินีนุช   สมานจิตร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๗ 
7. นายนิคม  ดานะ ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๙ 
8. นายศรีเมือง  รินทา ตำแหน่ง  สมาชิกสภา ม.10 
9. นายสถิตย์  สวัสดี ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๑๑ 

10. นายอินตา  วิริยะพันธ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๑2 
๑1. นายอุทิศ   จันทร ตำแหน่ง สมาชิกสภา ม.๑๔ 
12.    นายธนดล  ประเสริฐศิลป์ ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.เมืองใหม่ 

    

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายประพรรณ์  พลศักดิ์ ตำแหน่ง นายก อบต.เมืองใหม่ 
2. นายอรรถพล  นิลไสล ตำแหน่ง รองนายก อบต.เมืองใหม่ 
3. นางหนูเจียม  พรมลา ตำแหน่ง รองนายก อบต.เมืองใหม่ 
4. นายสุพรรณ มุดไธสง ตำแหน่ง เลขานุการนายก อบต.เมืองใหม่ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
      - ไม่มี -    
     

เปิดประชุม  เวลา  09.30 น. 

     เมื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญ 
นายคำผาย  ศรีไพร ประธานสภา อบต.เมืองใหม่ กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่และ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   

นายคำผาย  ศรีไพร 
ประธานสภาฯ 

      1. เนื่องด้วย วันที่ 13 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมเปิด กองร้อยชุดรักษา 
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ตำบลเมืองใหม ่ที่บ้านหนองทุ่งมน ซึ่งเป็นราษฎรอาสาสมัคร
ในพื้นที่ ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งจากนายอำเภอ มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นด่านชุมชนเพ่ือ 
รักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการป้องกันยาเสพติด โดยมีปลัดอำเภอประจำตำบล กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ชรบ. เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 
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       2. ด้วยคณะสงฆ์อำเภอศรีบุญเร ืองได้กำหนดลงอุโบสถ  ที ่ว ัดว ิเศษมงคล 
บ้านหนองทุมนในวันที่ 29 ธันวาคม 2567 เวลา 13.00 น และวันที่ 31 ธันวาคม 
2567 เวลา 22.00 น เป็นต้นไป เพื่อทำพิธีสวดมนต์ข้ามปี เพื่อให้เกิดสิริมงคลแก่
ชีวิต สำหรับชาวพุทธท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

   
มติที่ประชุม  รับทราบ 

   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

   

       การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำเมืองใหม่ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 
ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 

   

นายคำผาย  ศรีไพร 
ประธานสภาฯ 

      ขอให้เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อ่านรายละเอียดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 
2567 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 ให้ที่ประชุมได้ทราบอีกครั้ง หากท่านใดสงสัย 
หรือจะแก้ไขประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ดำเนินการ 

   
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมด้วยเสียงเอกฉันท์  

   
ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

   

นายศรีเมือง  รินทา 
สมาชิกสภา ม.10 

     ขอสอบถาม ท่านนายกฯ  ว่าโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ มีความคืบหน้าใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร เมื่อไหร่จะได้รถมาใช้แก้ปัญหาของพ่ีน้องประชาชน 

   

นายธนดล  ประเสริฐศิลป์
ปลัด อบต.เมืองใหม่ 

     สำหรับโครงการจัดซื ้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ การดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างตาม
ระเบียบพัสดุของราชการ ขณะนี้ คณะกรรมการตามระเบียบพัสดุ ได้ดำเนินการ
ประกาศหาผู้ขาย รถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ ตามวิธีการมาแล้ว 2 ครั้ง แต่ยังไม่มีผู้ขาย 
รายใดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศ TOR ที่กำหนดไว้ จึงทำให้ยังไม่สามารถทำ
สัญญาซื้อขายกับผู้ประกอบการได้ และขั้นตอนต่อไปจะต้องประกาศหาผู้ขายที่มี
คุณสมบัติตามประกาศ TOR ให้ได้ เพื่อจะได้ทำสัญญาซื้อขายรถฟาร์มแทรกเตอร์ฯ 
และส่งมอบรถตามลำดับต่อไป จึงขอเรียนแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองใหม่ทุกท่าน รับทราบและเข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
พัสดุของทางราชการ 

   

นายศรีเมือง  รินทา 
สมาชิกสภา ม.10 

   ประเด็นต่อมา คือ โครงการซ่อมแซมถนน โครงการต่างๆ จะดำเนินการได้เม่ือใด 

   

นายธนดล  ประเสริฐศิลป์
ปลัด อบต.เมืองใหม่ 

    สำหรับโครงการซ่อมแซมถนนต่างๆ ทั้งประเภทถนนหินคลุก ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ค.ส.ล.) ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก นั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทำรูปแบบ
รายละเอียดของงานและราคากลางของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตามระเบียบพัสดุ
ของทางราชการ 
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     เมื่อรายละเอียดเสร็จครบถ้วนถูกต้องแล้วก็จะนำเสนอให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติ  
เพื่อดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่อไป ในการหาผู้รับจ้างมาทำสัญญาและลงงาน
ดำเนินการต่อไป ขอให้ท่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ทุกท่าน
รับทราบและเข้าใจกระบวนการตามระเบียบพัสดุของทางราชการเพื ่อจะได้แจ้ง 
ให้พ่ีน้องประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน ทราบด้วย 

   

มติที่ประชุม  รับทราบ 
   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   

  4.1  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 

   

นายประพรรณ์  พลศักดิ์ 
นายก อบต.เมืองใหม่ 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ ผู ้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อทำ
หน้าที่ 
     1. กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
     2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
     3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ ่งได ้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู ้บร ิหารท้องถิ ่นและให้ผ ู ้บร ิหารท้องถิ ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี ้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 15 วัน  
   บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ ต้องเสนอรายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองใหม่ ได้รับทราบ เมื่อรับทราบแล้วจะได้รายงานให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันต่อไปมีรายละเอียดดังนี้ 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
   
  4.2  การขอความเห็นชอบการอุทิศที่ดินส่วนบุคคลเป็นทางสาธารณะ ให้เป็นของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 
   

นายประพรรณ์  พลศักดิ์ 
นายก อบต.เมืองใหม่ 

    ด้วยมีราษฎรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 8 บ้านศรีเมืองใหม่ ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง
จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่
คือ นางลัดดา  จันทร์โยธา อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ 8 ตำบลเมืองใหม่  
มีความประสงค์จะอุทิศที่ดินที่มีการแบ่งแยกแล้ว มีการกั้นที่ดินให้เป็นทางสาธารณะ
ประโยชน์เพื่อให้ใช้ร่วมกันของพลเมือง และให้อยู่ในการดูแลขององค์การบริหารสว่น
ตำบลเมืองใหม่ต่อไป โดยมีขนาดของพ้ืนที่ 78 ตารางวา หรือ มีขนาดความกว้างโดย
เฉลี ่ย  5.5 เมตร  ยาว 57 เมตร ในการนี ้องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ 
ได้แต่งตั้งคณะทำงาน ออกไปดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องเ รียบร้อยแล้ว จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบรับการอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณะเพื่อให้พลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกันต่อไป 

   

   
 


